



ด่วน

ที่ ดศ ๐๔๐๘.๓/ว๑๙๗

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD (ไทยดี) เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการ e-Service ของหน่วยงาน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของคณะรัฐมนตรี)

ด้วยมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ มอบหมายให้คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนำเป้าหมายการขับเคลื่อนการใช้ Digital ID ไปพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามเป้าหมายสำคัญ และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบเป็นระยะ ๆ ประกอบกับ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สนับสนุนทุนให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ThaiD (ไทยดี) เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) รวมถึงการเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification Service - FVS) ทางดิจิทัลเมื่อประชาชนเข้าใช้บริการจากภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน ThaiD เพื่อยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล ปัจจุบันเปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/>

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อย่างแพร่หลายและเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านและหน่วยงานภายใต้สังกัด ในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับบริการออนไลน์ของหน่วยงานของรัฐ (government e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๓๓ (ณัฐพัชร์) และ ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๑๗ (เสาร์วันนีย์)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๒๔